

‘อนท.’ฉวยจังหวะราคาน้ำตาลโลกพุ่ง จ่อถกตั้งน้ำตาลปี60/61ขายล่วงหน้า

ผู้จัดการรายวัน360° - “อนท.”เร่งฉวยจังหวะราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูงเตรียมหารือตั้งน้ำตาลฤดูการผลิตปี 60/61 ขายล่วงหน้าเพิ่มเพื่อลดเสี่ยงในอนาคตหากราคาตก ชาวไร่-โรงงานน้ำตาล 28 ก.ย.หารือทางปฏิบัติให้ชัดโดยเฉพาะการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย แก้อีกกล่าวหาบราซิลฟ้อง WTO นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) ได้ทำการเสนอขายน้ำตาลทรายล่วงหน้าฤดูการผลิตปี 59/60 ไปแล้วเกือบ 70% ราคาเฉลี่ยที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ทำให้แนวโน้มการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/60 จะไม่ต่ำกว่าระดับ 1,000 บาทต่อตันแน่นอน ขณะเดียวกันอนท.จะมีการประชุมเร็วๆ นี้เพื่อที่จะตัดสินใจทำการขายน้ำตาลล่วงหน้าฤดูการผลิตปี 2560/61 อีกด้วย

“ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกเริ่มซบเซามาอยู่ระดับ 20-21 เซนต์ต่อปอนด์ โดยผลพวงมาจากปริมาณอ้อยบราซิลลดลง และอีกส่วนจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยทำให้ออกทุน (เยตจ์ฟันด์) ได้เข้ามาแสวงหาโอกาสในการเก็งราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ซึ่งหลายคนก็มองว่าราคาน้ำตาลระยะนี้ จะดีอยู่แต่ก็เกรงว่าถ้ากองทุนเก็งกำไรเทขายก็จะร่วงได้ จึงมีบางส่วนเห็นว่าการขายล่วงหน้าในช่วงราคาดังกล่าวไว้ส่วนหนึ่งจะทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงมาก” นายนาธิปกล่าว

นอกจากนี้วันที่ 28 กันยายน ตัวแทนชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลจะหารือในรายละเอียดถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะสามารถปฏิบัติได้ที่จะแก้ไขประเด็นข้อกังวลของบราซิลที่ได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหารัฐบาลไทยใช้มาตรการอุดหนุนการส่งออกและอุดหนุนภายในประเทศสินค้าน้ำตาลเพื่อที่จะได้นำเสนอความเห็นประกอบกับหารือในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) 30 ก.ย.นี้ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 27 ก.ย.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เชิญให้ชาวไร่อ้อยไปหารือหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดประชาพิจารณ์การแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ WTO แล้วนำไปปรับปรุงซึ่งจะต้องมีการเสนอ ครม.ให้ได้ภายในต้นเดือน ต.ค. โดยเบื้องต้นหลักการปฏิบัติไม่เห็นผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แต่จะให้ออกประกาศโดย “กอน.” แทนเพื่อหลีกเลี่ยงรัฐให้การสนับสนุนเป็นสำคัญ .